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Inngangur.  

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 var lögð fram til fyrri umræðu  07.12.2011  og er til 

endanlegrar afgreiðslu í dag við síðari umræðu 14.12.2011 sem og áætlun fyrir árin 

2013 – 2015. Meirihluti og minnihluti bæjarstjórnar lögðu til að áætlun 2012 – 2015 

færi til umræðu í bæjarráði á milli funda þ.e. 13.12.2011. 

Áætlun 2012 fékk því ítarlega skoðun á milli fyrri og síðari umræðu í bæjarráði.  

Ég vil nota þetta tækifæri og þakka góða umræðu og tillögur á fundi bæjarstjórnar 

07.12.2011 sem og á fundum í bæjarráði er varðar áætlun ársins. 

Bæjarfulltrúar hafa, í fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 ásamt markmiðum í þriggja ára 

áætlun fyrir árin 2013 -2015, sameinast um leiðir.  

Vilji til að koma fram með sameiginlega lausn er til staðar enda þótt deilt sé á 

stundum um einstök mál eða framvindu verkefna.  Eitt mál bar á milli minnihluta og 

meirihluta við gerð áætlunar og kem ég síðar að því máli.  

Allt aðhald í rekstri bæjarfélagsins er nauðsynlegt  og tekið hefur verið á þeim  

ábendingum sem ætíð eru vel þegnar enda settar fram af sanngirni og á 

málefnalegan hátt. 

Ég vil hér ítreka þakkir til starfsmanna og deildarstjóra bæjarfélagsins og þá sér í lagi 

skrifstofu- og fjármálastjóra sem hafa ásamt bæjarstjóra, fagráðum og bæjarráði lagt 

grunninn að fjárhagsáætlun Fjallabyggðar næstu árin.  

Gerð var grein fyrir meginforsendum í greinargerð í upphafi áætlunargerðar og síðan 

með stefnuræðu við framlagningu fjárhagsáætlunarinnar við fyrri umræðu. Verður 

sú yfirferð ekki endurtekin hér. Hins vegar verður hér farið yfir megin markmið 

ársins, breytingar frá fyrri umræðu og þau atriði önnur sem vert er að leggja áherslu 

á og væntingar eru um til næstu ára. 

Rétt er einnig að geta þess að litið er yfir fjárfestingar og viðhaldsverkefni ársins í ár 

til að meta stöðuna rétt fyrir næsta fjárhagsár. 

Sú aðferðarfræði  hefur gefist vel að á fundum bæjarráðs, milli fyrri og síðari umræðu 

í bæjarstjórn, nú 13.12.2011 séu ræddar tillögur að breytingum sem bæjarfulltrúar 

og eða bæjarstjóri vilja koma á framfæri.  

Bæjarráð tók sér góðan tíma til að ræða áætlun ársins fyrir fyrri umræðu og ræddi 

ítarlega breytingar fyrir síðari umræðu til að marka stefnu bæjarfélagsins - byggja 

góðan grunn fyrir áætlun ársins og fyrir næstu þrjú fjárhagsár. 
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Við fyrri umræðu í bæjarstjórn Fjallabyggðar og að ósk bæjarstjóra, komu 

fram ábendingar um eftirtalin mál sem þyrfti að ræða í bæjarráði 13.12.2011 

og taka til skoðunar á milli umræðna.  

Málin voru þar rædd og þeim vísað til afgreiðslu við síðari umræðu í 

bæjarstjórn. 

Tillögurnar voru þessar; 

1.  Tillaga frá minnihluta bæjarstjórnar frá fyrri umræðu þ.e. frá 7.12.2011 

um breytingar á viðmiðunaraldri úr 16 árum í 18 ár á afslætti á sundstöðum. 

Samþykkt samhljóða. 

2.  Tillaga frá minnihluta um hækkun á húsaleigu. 

Í stað hækkunar á grunnverði íbúðar í Íbúðasjóði úr kr. 641m2 í kr. 741m2 + 

4% verðlagsbreytingar, er lagt til að hækkunin miðist við kr. 641m2 í kr. 

691m2 + 4%verðlagsbreyting. 

Um er að ræða 2.0 m.kr. minni tekjur fyrir bæjarfélagið miðað við framkomna 

tillögu ef hún væri samþykkt. 

Tillagan var felld með 2 atkvæðum gegn 1. 

3.  Útboð á Saurbæjarás, fyrsti hluti.  

Áætlaðar kostnaður er um 22 m.kr. og áætlaðar tekjur 15 m.kr.  

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að auglýst verði eftir lóðarhöfum á árinu 

2012. Komi fram vilji til byggingarframkvæmda á svæðinu verður verkið 

boðið út. 

Framkvæmdin er þó háð neðanrituðu. 

·        Að raunverulegur áhugi sé á lóðum á umræddum svæði  

·        Að áhugi sé fyrir verkinu hjá verktökum á svæðinu 

·        Að áætlaðar tekjur muni innheimtast á framkvæmdartíma 

Verktími miðist hins vegar við að hlutur bæjarfélagsins 7 m.kr. greiðist á 

árinu 2013. 

Samþykkt samhljóða. 

 4.  Samningur við Valló ehf.   

Egill Rögnvaldsson vék af fundi undir þessum lið. 

Lagt er til við bæjarstjórn að umræddur samningur verði tekinn til skoðunar 

strax eftir áramót sjá 6. lið um hugmyndir um heildaruppbyggingu á hóteli við 

höfnina. 

Lögð er áhersla á neðanritað: 

·     uppsetning á nýrri lyftu á skíðasvæði Fjallabyggðar 
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·     sérstakar merkingar á snjóflóðahættusvæðum 

·     uppsetning og kaup á tölvu og kerfum fyrir rekstur skíðasvæðisins 

·     samningur vegna snjóflóðahættumats á skíðasvæði bæjarfélagsins 

·     stækkun á  lyftuskúr á efra svæðinu 

·     framlag frá aðilum í framkomin verkefni 

.   tengdar hugmyndir um heildarlausn við uppbyggingu á hóteli og golfvelli á   

Siglufirði. 

 5.  Samningar um uppbyggingu golfvallar á Siglufirði.  

Egill Rögnvaldsson vék af fundi undir þessum lið. 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að gengið verði frá samningum í  

samræmi við framkominn markmið og í samræmi við áherslur Rauðku  

ehf. um uppbyggingu á frístundaiðkun í bæjarfélaginu með tilkomu nýs 

hótels við höfnina sjá þar með einnig 6.lið. 

 

6.  Mál er varðar lóð undir Hótel við höfnina.                

Egill Rögnvaldsson vék af fundi undir þessum lið. 

6.a   Bæjarráð hefur nú þegar samþykkt að lóð verði skipulögð á þessum 

stað. 

6.b.  Bæjarráð hefur nú þegar samþykkt skipulag fyrir umrædda lóð svo 

koma megi umræddri hugmynd til framkvæmda.  

6.c.  Bæjarráð hefur samþykkt að Rauðka ehf. fái umrædda lóð til leigu og 

afnota. 

6.d.  Bæjarráð telur rétt að leggja til við bæjarstjórn neðanritað 

6.e   Komi fram formleg ósk um byggingarleyfi á árinu 2012 og upplýsingar 

um framkvæmdartíma með byggingarnefndarteikningum verður ráðist í 

framkvæmdir við stækkun umræddrar lóðar á árinu. 

6.f    Bæjarfélagið mun í samræmi við fyrri ákvarðanir úthluta lóðinni með 

formlegum hætti og innheimta gatnagerðargjald sem mun standa undir 

framkvæmdum við stækkun lóðarinnar og gera hana þannig úr garði að hún 

sé byggingarhæf. 

 6.g  Gatnagerðargjaldið mun standa undir umræddum framkvæmdum við 

undirbúningsframkvæmdir. 

 6.h  Bæjarstjórn mun legga til fjármagn til lagfæringar á umhverfi, vatnsveitu 

og fráveitu í áætlun fyrir árið 2013. 

6.i    Bæjarráð leggur áherslu á að frekari framkvæmdir við skíðasvæði og 

golfvallarsvæði á Siglufirði er bundið þessari framkvæmd, samanber tillögur, 
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hugmyndir, óskir og áform Rauðku ehf. 

 

7.  Lækkun á fasteignaskatti, tillaga frá síðasta ári. Færist til ársins 2014. 

Árið 2014 þá verði fasteignaskattur lækkaður úr 0.49% í 0.45% 

og lóðarleiga úr 1.9% í 1.5%. 

Lækkun vegna fasteignaskatts er um 3.5 m.kr og vegna lóðarleigu um 3.0 

m.kr. á ársgrundvelli. 

Samþykkt samhljóða. 

8.  Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að styrkur vegna öldungamóts í blaki 

verði aukinn um kr. 200 þúsund, enda er gert ráð fyrir 1.5 m.kr. í tekjur 

þessa helgi í fjárhagsáætlun íþróttamiðstöðvar bæjarfélagsins. 

Samþykkt samhljóða. 

9.  Bæjarráð leggur til að húsaleigusamningur við karlakórinn á Siglufirði 

verði tekinn með inn í fjárhagsáætlun bæjarfélagsins. 

10. Bæjarráð hefur samþykkt styrk til hestamanna vegna reiðskemmu að 

upphæð 2.375 m.kr. í Ólafsfirði. 

11. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að lokið verði við breytingar á 

yfirstjórn bæjarfélagsins með útgáfu og lagfæringum á skipuriti 

bæjarfélagsins. Verkinu verði lokið fyrir 1.06.2012.  

Sett verði í áætlun 0.6 m.kr. fyrir ráðgjöf. 

Samþykkt samhljóða. 

12. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samningur um snjóflóðaeftirlit fyrir 

árið 2012 verði framlengdur og staðfestur. 

Samþykkt samhljóða. 

13. Bæjarráð gerir ráð fyrir framlagi frá Brunabótafélagi Íslands á árinu 2012 

að upphæð 4.0 m.kr. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Bæjarráð hefur með yfirferð og framsettri áætlun fyrir árið 2012 lagt áherslu 

á málefni sem samkomulag og eining er um á milli framboða og í samræmi 

við starfsáætlanir fagnefnda og deildarstjóra. 
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En hver er staðan um áramót – hvernig tókst til á árinu 2011 miðað áætlun sem var 
samþykkt á sama tíma fyrir ári. Skoðum nú aðeins fjárfestingar og viðhald. 
Á árinu voru neðangreind verkefni sett í forgang af fagnefndum, deildarstjórum og 
forstöðumönnum stofnana sem bæjarstjórn samþykkti. 

0. Stærstu verkefni í framkvæmdum og viðhaldi voru áætluð; (SVÁ) 

 

Framkvæmdir 
2011 

Áætlun 
2011 

Viðhald 
2011 

Áætlun 
2011 

Leikhólar Ólafsfirði 0 0 741.185 366.000 
Leikskálar Siglufirði 0 0 3.062.342 2.480.000 
Grunnskóli, Hlíðarvegi 18-20 0 1.750.000 1.043.423 1.055.000 
Grunnskóli, Norðurgötu 10 2.020.594 1.300.000 650.285 369.000 
Barnaskólinn Ólafsf. 5.608.356 44.750.000 571.795 560.000 
Tónskólinn Ólafsfirði 0 0 5.105 0 
Tónskólinn Siglufirði. 0 0 24.401 70.000 

 
0 0 0 0 

Menntaskólin á Tröllaskaga 0 0 2.549.402 2.562.000 
Íþróttamiðstöð Ólafsfirði 3.865.501 3.900.000 600.280 1.124.000 
Íþróttamiðstöð Siglufirði 12.000.000 9.500.000 4.302.581 10.277.000 
Skíðasvæði Siglufjarðar 0 0 0 0 
Bæjarskrifstofa Ólafsfirði  0 0 217.900 210.000 
Ráðhús Siglufirði 0 2.500.000 3.844.384 2.341.000 
Bókasafn Ólafsfirði 0 0 22.302 50.000 
Bæjargirðing 0 0 0 0 
Tjarnarborg 0 0 1.224.332 1.391.000 
Slökkvistöðin Ólafsfirði 5.806.863 5.800.000 103.574 50.000 
  0 0 0 0 
Götur , endurbætur -eignfærsla 1.441.605 21.000.000 0 0 
Gangstéttar og plön 18.453.650 17.235.000 0 0 
Gámasvæði Ólafsfirði 3.668.235 6.575.000 0 0 
Slökkvibifreið Siglufirði 0 0 0 0 
Tæki íþróttasvæði Siglufirði 0 0 0 0 
Tæki íþróttasvæði Ólafsfirði 0 0 0 0 
Framkvæmdir við kirkjugarð  0 1.500.000 0 0 
Sjóvarnir á Siglunesi 0 1.300.000 0 0 
Íbúðasjóður 0 0 0 0 
Hafnarsjóður 0  18.500.000 6.385.940 5.637.000 
Hafnarsjóður dýpkun 25%  7.688.918  0 0 0 
Hafnarsjóður krani  5.340.104 0 0 0 
Hafnarsjóður töflukassi 778.714 0 0 0 
Hafnarsjóður smáb.hön skoðun 120.083 0 0 0 
 0 0 0 0 
Fráveita 11.892.016 19.135.000 0 0 
Vatnsveita 920.531 4.095.000 0 0 
Samtals. 79.605.170 158.840.000 25.349.231 28.542.000 
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Rauðlitað í töflunni eru verkefni sem eru í vinnslu og ekki hefur verið reikningsfært. 
0. Stærstu verkefni á vegum tæknideildar voru áætluð;  (ÁVS) 

 Leikhólar 
• Viðhald á leiktækjum á lóð 

 Leikskálar 
• Viðhald á leiktækjum á lóð 
• Skipt um eyju og eldavél í eldhúsi 

 Grunnskóli Hlíðarvegi 
• Suðurgafl „sílanborin“ 
• Ýmis málningarvinna innandyra 
• Ýmis rafmagnsvinna, uppsetning á skjávörpum og 

rafmagnsrennum í kennslustofur 
• Ýmislegt smáviðhald á eigninni 

 Grunnskóli Norðurgötu 
• Ýmis málningarvinna innandyra 
• Skipt um net í mörkum á sparkvelli ásamt viðhaldi á lóð 
• Ýmislegt smáviðhald á eigninni 

 Barnaskóli Ólafsfirði 
• Lagfærðar rennur og niðurföll 
• Innrétting í eldhúsi/matsal klárað 
• Ýmislegt smáviðhald á eigninni 

 Menntaskólinn Tröllaskaga 
• Þak málað með tjörumálningu 
• Ýmislegt smáviðhald á eigninni 

 Íþróttamiðstöð Ólafsfirði 
• Grindverk í kringum rennibraut 
• Hellulagt frá andyri að tjaldstæði í norður 
• Ýmislegt smáviðhald á eigninni 

 Sundlaug Siglufirði 
• Hreinsibúnaður endurnýjaður ásamt öllum lögnum að og frá 

sundlaug. Einnig skipt um innrennslisstúta og frárennslisstúta 
• Nýtt gólfefni sett í kringum sundlaug og á stiga upp í 

búningsklefa 
• Nýtt gólfefni sett í sturtuklefa ásamt þurrklefa 
• Nýjir handklæðarekkar í búningsklefa 
• Hönnun á aðkomu að austanverðu í tæknirými 
• Hönnun á nýjum klórdamm 
• Lagfæring á núverandi hreinsibúnaði fyrir heitapott 

 Ráðhús Siglufirði 
• Skipt um glugga á vestur gafli 
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• Búið að kaupa gólfefni fyrir 2 hæð (verður sett niður 2012) 
• Málningarvinna vegna héraðsskjalasafns 

 Bæjarskrifstofur Ólafsfirði 
• Neyðarstigi frá kaffistofu 
• Nýtt teppi á stiga 

Við þennan lista má bæta ýmsum smáverkefnum sem gerð voru á öðrum eignum. 

 Fráveita 
• Endurnýjuð dæla við Egilssíld 
• Keypt efni í endurnýjun útrásar frá Primex (sú sem skemmdist 

þegar Ístak var að vinna í nágrenni útrásarinnar) 
 Vatnsveita 

• Tölvukerfi endurnýjað 
• Geislatæki endurnýjað 
• Keypt efni vegna endurnýjunar á lögn úr Brimnesdal 

 Gangstéttir 
• Endurnýjaðar voru gangstéttir fyrir 18,5 milljónir ca. 1700 m2 
• Snorragata, malbikaður stígur/gangstétt frá Norðurtúni að 

slökkvistöð. 
 Götur 

• Snorragata færð nær sjó og malbikuð 
 Hafnarframkvæmdir 

♦ Dúpkunarframkvæmdir Ólafsfirði 
♦ Endurbygging á bryggju á Siglufirði 
♦ Löndunarkrani á Ólafsfirði 

 
1. Stærstu verkefni félagsþjónustunnar voru;   (HH) 

• Endurbætur við Sambýlið   12.000.000  

Kostnaður greiddur af SSNV.  Ábyrgð framkvæmdar á vegum 

Framkvæmdsýslu ríkisins. 

• Endurbætur Skálarhlíð    4.800.000   

Málningarvinnu utanhúss lokið.  Kostnaður vegna viðhaldsmála, pr. 

08.12.2011 er kr.   3.403.330.  Áætlun ársins er kr. 3.950.000. 

2. Stærstu verkefni íþrótta- og tómstundasviðs  (GRG)  

Sjá samantekt hér að ofan hjá (ÁVS) 

3. Stærstu verkefni í fræðslumálum;    (KSN) 
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• að byggja við grunnskóla til að koma inn skólamötuneyti og 

verkgreinastofum  

• að ljúka við lóðaframkvæmdir við nýja leikskólaálmu Leikhóla  

• að koma upp neyðarútgangi við efra grunnskólahús á Siglufirði  

 

Tekjuáætlun 2012 og til ársins 2015. 

Við endanlega áætlun skatttekna var gert ráð fyrir útsvarstekjum í samræmi við 

lög og óbreyttar álögur og þar með tekjugrunni í fasteignaskatti en gert er ráð 

fyrir lægra framlagi  frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á árinu 2012. Vert er að geta 

þess hér að fasteignamat milli ára hækkar hinsvegar um 9.9%. 

Í þriggja ára áætlun leggur bæjarráð til að álögur á íbúa muni lækka. Ætlunin var, 

að sú ákvörðun tæki gildi frá og með næsta fjárhagsári en vegna mikilla 

framkvæmda næstu tvö ár er þeirri hugmyndafræði slegið á frest um tvö ár. 

Þetta er gert þar sem áætlun og reiknilíkan bæjarfélagsins gefur betri afkomu til 

kynna árið 2014.  

Með þessum aðgerðum er stefnt að því að tryggja íbúum betri lífsgæði, enda er 

hagræðingin við sameininguna að skila sér sem og markvissari þjónusta. 

Árið 2014 þá verði fasteignaskattur lækkaður úr 0.49%    0.45% 

lóðarleiga   1.9%    1.5% 

Gjaldaáætlun. 

Launakostnaður er langstærsti einstaki útgjaldaliður rekstrar, þá vöru- og 

þjónustukaup, ýmsar millifærslur og aðrar tilfærslur og loks fjármagnskostnaður.  

Verðlagsforsendur gjaldamegin frumvarpsins eru þær helstar að laun eru reiknuð 

samkvæmt gildandi samningum.  

Húsaleiga tekur breytingum í samræmi við breytingar á vísitölu og sjá bókun 

bæjarráðs frá 13.12.2011.  

Gjaldskrár. 

Gjaldskrár voru lagðar fram til skoðunar og samþykktar samhljóða og munu þær 

taka breytingum og fylgja verðlagsþróun, raunkostnaði. Sjá bæjarráð 13.12.2011. 

Áherslumál 2012. 
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Rétt er að minna á samanburð milli sambærilegra sveitarfélaga  og vísast hér til 

Árbókar sveitarfélaga. Nauðsynlegt er fyrir bæjarfulltrúa og bæjarbúa að skoða 

slíkar tölur ár hvert til að bera saman rekstur málaflokka. 

Megin markmiðið með slíkri yfirferð er hið sama og áður, að jafna útgjaldaliði og 

ná fram meira fé til fjárfestinga eða til að greiða niður lán.  

Rammi ársins var settur og honum náð með frávikum eins og farið var yfir við 

fyrri umræðu. Vísast hér í gögn frá fyrri umræðu um áætlun 2012. 

Laun og launatengd gjöld eru áætluð um   52,8% 

Annar rekstrarkostnaður      36.1% 

Afskriftir eru um           6,8% 

Veltufé frá rekstri             11.3% 

Fjárfestingahreyfingar eru     -17.5%. 

Gert er ráð fyrir að útgjaldaramminn verði því sem næst óbreyttur næstu árin að 

teknu tilliti til launabreytinga. Bæjarráð leggur áherslu á   að rekstrarniðurstaðan 

verði jákvæð öll árin.  

Áherslur og ábendingar. 

• Skýrar reglur eru um framkvæmd fjárhagsáætlunar. Forstöðumönnum 

deilda er óheimilt að skuldbinda sveitarfélagið til útgjalda umfram 

fjárhagsáætlun nema fyrir liggi samþykki bæjarráðs til útgjaldaaukninga.  

• Sveitarstjórnarlög mæla einnig fyrir um framkvæmd fjárhagsáætlunar og  

vert er að minna á nýjar fjármálareglur sveitarfélaga. 

• Lögð er áhersla á að deildarstjórum ber að tilkynna breytingar á rekstri á 

fundum deildarstjóra svo hægt sé að bregðast við og fara með málið fyrir 

bæjarráð, stefni í að fjárhagsáætlun standist ekki.  

• Lögð er áhersla á að raunveruleg staða deilda og samanburður við áætlun 

liggi fyrir og verði til skoðunar og umræðu á síðasta fundi bæjarráðs hvers 

mánaðar. 

Fjallabyggð – megin forsendur fyrir þriggja ára áætlun 2011 til 2014. 

Tekjur : 
• Íbúar  Fjallabyggðar verða á árunum 2012 -2015 öll árin um 2.040 talsins 
• Útsvarstekjur miðast öll árin þ.e. 2012 – 2015 við 14.48% 
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• Breytingar verða á fasteignasköttum 2014 sjá hér að framan tillögu 
samþykkta af bæjarráði 13.12.2011.  

• Framlag Jöfnunarsjóðs er haft óbreytt  2012- 2015 
Gjöld: 

• Laun og launatengd gjöld taka breytingum í samræmi við nýja kjara-
samninga   

Fjármagnsliðir: 
• Almennt 4.2 % fyrir 2012, 2.6% fyrir 2013, 2.5% fyrir 2014 og 2.0% fyrir 

2015. 
Breyting á lífeyrisskuldbindingum: 

• 31.5 milljón hvert ár til hækkunar  
Fjárfestingarhreyfingar sjá skýringar:  

295  m.kr. 2012, Eignasjóður 257.7 millj.  Hafnarsjóður 21.3 millj. Veitustofnun 16.0 millj. 
285  m.kr. 2013, Eignasjóður  249,5 millj. Hafnarsjóður 18.5 millj. Veitustofnun 16.0 millj.  

Í ófyrirséð er haldið eftir 1.0 m.kr., fyrir  Eignasjóð 
      110  m.kr. 2014, Eignasjóður 52.0 millj. Hafnarsjóður 18.0 millj.   Veitustofnun 16.0 millj. 

Í ófyrirséð er haldið eftir 20.0 m.kr., fyrir Eignasjóð 
110  m.kr. 2015, Eignasjóður  32.5 millj.  Hafnarsjóður 18.5 millj.  Veitustofnun 16.0 millj.  

í ófyrirséð er haldið eftir 40.0 m.kr., fyrir Eignasjóð 
Fjármögnunarhreyfingar: 

• Afborgun langtímalána sjá skýringar 
• Tekin lán sjá skýringar  

Handbært fé í árslok: 
• Megin forsenda er að handbært fé í lok tímabilsins verði ekki undir 100  

m.kr. og að veltufé frá rekstri verði aldrei minna en 10% 
 

Niðurstaða  á áætlun fyrir A og B hluta.          
 Frekari skýringar með áætlun 2013-2015. 

 

        Helstu lykiltölur eru: 
Lykiltölur :  2013 2014 2015 

Í hlutfalli við tekjur 
    

Skatttekjur ..........................................  52.9% 53,2% 53,1% 

Framlög Jöfnunarsjóðs .......................  14,3% 14,1% 14,0% 

Aðrar tekjur ........................................ 
 

32,8% 32,7% 32,9% 

  100,0% 100,0% 100,0% 
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Laun og launatengd gjöld ...................  53,5% 51,7% 51,6% 

Annar rekstrarkostnaður ...................  35,2% 34,9% 34,6% 

Afskriftir ............................................. 
 

7,0% 7,2% 7,4% 

Fjármagnsliðir, nettó ...........................  3,1% 3,1% 2,5% 

  
98,9% 96,8% 96.1% 

     
Framlög frá eigin sjóðum ....................  0,0% 0,0% 0,0% 

     
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) ...........  1,1% 3,2% 3.9% 

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) ........... 
 

11,2% 13,3% 13.9% 

Fjárfestingarhreyfingar ......................  -16,5% -6,3% -6,2% 

     
Í þúsundum króna á hvern íbúa     
Rekstur     
Skatttekjur og  Jöfnunarsjóður ............. 

 
568 579 579 

Þjónustutekjur og aðrar tekjur ............  278 282 284 

Tekjur samtals 
 

846 861 863 

     
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..  ( 837 ) ( 833 ) ( 829 ) 

Framlög frá eigin sjóðum ....................  0 0 0 

Rekstrarniðurstaða (neikvæð) ...........  10 28 34 

     
Efnahagur     
Heildareignir ....................................... 

 
1801 1805 1812 

Eigið fé ...............................................  845 872 906 

Skuldbindingar og aðrir liðir ................  351 363 375 

Skuldir ................................................ 
 

606 570 530 

Eigið fé og skuldir samtals  1801 1805 1812 
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Aðrar lykiltölur     
Veltufjárhlutfall ...................................  1,03 1,11 1,25 

Eiginfjárhlutfall .................................... 
 

0,47 0,48 0,50 

     
Íbúafjöldi 1. desember .............................. 

 
2040 2040 2040 

 

Sjóðstreymi. 

Í áætlun næstu ára er lögð áhersla á að handbært fé frá rekstri verða ávallt jákvætt. 

Einnig er lögð áhersla á  að handbært fé verði í árslok 2015 ekki lægra en 100 m.kr.  

Bæjarráð leggur þar með þunga áherslu á að veltufé frá rekstri verði aldrei minna en 

10 % og er þeim markmiðum náð. 

Skuldastaða bæjarfélagsins - framkvæmdir. 

Skuldir Fjallabyggðar hafa lækkað frá 2009 til næstu áramóta um 85 m.kr. á ári eða 

um 250 m.kr. á þessu tímabili.  

Bæjarstjórn hefur nú ákveðið að ráðist í umtalsverðar framkvæmdir við stækkun eða 

breytingar á Grunnskóla Fjallabyggðar á næstu tveimur fjárhagsárum. 

Bæjarráð gefur sér neðanritaðar forsendur fyrir framkvæmdir og lántökur; 

Rammi framkv.  2012   2013  2014  2015      Samtals 

Föst stærð  295 m.kr. 285 m.kr. 110 m.kr. 110 m.kr. 800 m.kr. 

 

Lántökur.  2012  2013  2014  2015      Samtals 

V/framkv.  150 m.kr. 150 m.kr.     300  

Afborganir fö.  100 m.kr.  100 m.kr.   100 m.kr.  100 m.kr.        400 

Samtals niðurgreiðsla lána á tímabilinu       400 

Lækkun skulda er því um 100 m.kr. á tímabilinu. 

Gefnar forsendur eru þessar og hafa verið ræddar; 

1. að auka lántökurnar í samræmi við ofanritað í þriggja ára áætlun 

bæjarfélagsins til að takast á við byggingu grunnskólans. 

Til viðbótar leggur bæjarráð til; 

2. að bæjarstjóra verði falið á árinu 2012 að vinna að sölu á húsnæði því 

sem nú hýsir Menntaskólann á Tröllaskaga á kjörtímabilinu. 

3. að bæjarstjóra verði falið að selja húsnæði bókasafnsins á Ólafsfirði. 
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4. að skuldir bæjarsjóðs þ.e. tölur úr A- og B-hluta verði undir 540 þús.kr. 

á íbúa í upphafi og í lok kjörtímabils.  

5. að rekstrarniðurstaðan verði aldrei lægri en um 10 m.kr. öll árin. 

Skuldbindingar bæjarsjóðs. 

Tekið er tillit til breytinga á lífeyrisskuldbindingum á tímabilinu til 2015. 

Vert er þó að geta þess að erfitt er að reikna þessar skuldbindingar út á milli ára þar 

sem nýir kjarasamningar hafa tekið gildi og er þessi liður í töluverðri óvissu næstu 

árin. Aðrar skuldbindingar eru einnig í líkaninu. 

Lokaorð. 

Miklum framkvæmdum er nú nær lokið á árinu 2011 og vísast í framkvæmdayfirlit 

hér að framan. 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að hraða uppbyggingu grunnskólans, en leggur 

áherslu á vandaða undirbúningsvinnu með fagnefnd og skólastjórnendum. Ætlunin er 

að draga síðan úr framkvæmdum á árunum þar á eftir, en miða þær ætíð við afkomu 

bæjarsjóðs.  

Megin markmið er skýrt. Fjallabyggð á að vera í fremstu röð bæjarfélaga er varðar 

faglega þjónustu, þjónustugjöld og umfram allt fagurt mannlíf. 

Niðurstaða bæjarráðs 13.12.2011. 

Niðurstaða reiknilíkans er í samræmi við gefnar forsendur, ákvarðanir bæjarráðs og 

tillögur.  

Bæjarráð samþykkti þar með að vísa tillögu ársins 2012 og fyrir árin 2013 – 2015 til 

síðari umræðu í bæjarstjórn miðvikudaginn 14. desember 2011. 

Ágæta bæjarstjórn. 

Ég hafði á orði við áætlunargerð fyrir ári síðan að við stæðum í miklu ölduróti. 

Hrunið og allur sá ófögnuður lendir með einhverjum hætti á  skattgreiðendum.  

 

Ég hef fundið að bæjarfulltrúar Fjallabyggðar eru staðráðnir í að tryggja velferð íbúa 

með faglegri og ábyrgri nálgun við undirbúning og áherslur sem fram koma í áætlun 

2012 og fyrir árin þrjú þar á eftir.  

Kostnaðarútgjöldum er haldið í lágmarki og faglegt eftirlit er og verður með allri 

þjónustu á vegum bæjarfélagsins á komandi ári. 
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Bæjarráð leggur áherslu á umtalsverðar framkvæmdir á næstu tveimur árum sem og 

mikil viðhaldsverkefni og eru þau hér upp talin. 

 

 

 

 

 

 

 

Eignasjóður 2012 2013 2014 2015 
31- Grunnskólinn á Siglufirði  0 195.000.000 15.500.000 2.500.000 
31- Grunnskólinn í Ólafsfirði  175.000.000 13.500.000 2.500.000 2.500.000 
31- Leikskóli á Siglufirði 200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
31- Leikskóli í Ólafsfirði 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
31- Sundl. íþrótta. Siglufirði 4.200.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 
31-       1.000.000 1.000.000 1.000.000   
31- Ráðhús/ bæjarskrifstofur 3.750.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000   
31- Tónlistarskólinn Siglufirði   1.000.000 1.000.000 1.000.000   
31- Tónlistarsk. í Ólafsfirði 7.440.000 0 0 0   
31- Menntask. á Tröllaskaga  2.500.000 0 0 0   
31- Götur Fjallabyggðar 12.000.000 19.000.000 12.000.000 12.000.000   
31- Gangstéttar og plön 17.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000   
31- Kirkjug. Fjallabyggðar 4.360.000 0 0 0   
31- Gámasvæði Siglufirði 14.000.000 0 0 0   
31-  Skíðasvæði Siglufirði 15.000.000 0 0 0   
31- Sjóvarnir á Siglunesi 1.500.000 0 0 0   

  
257.700.000 249.500.000 52.000.000 32.500.000   

        
Hafnarsjóður 

    
  

41- Flotbryggjur  10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.000.000   
41- Bílast.  vigtarhús á Sigluf. 1.000.000 0 0 0   
41- Kaup á skýrslu 500.000 500.000 0 500.000   
41- Smábátahöfn endurbætur 7.600.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000   
41- Hitaveita í hafnarhús 1.000.000 0 0   
41- Bifreið – endurnýjun 1.200.000       

  
21.300.000 18.500.000 18.000.000 17.500.000   

Veitustofnun        
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65- Vatnsveita Siglufjarðar 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000   
              
65- Vatnsveita Ólafsfjarðar 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000   
              
65- Fráveita  Siglufjarðar 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000   
              
65- Fráveita  Ólafsfjarðar 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000   

  
  

   
  

  
16.000.000 16.000.000 20.000.000 20.000.000   

  
 

   
  

 
Óráðstafað 

 
1.000.000 20.000.000 40.000.000   

 
Sett í líkan 295.000.000 285.000.000 110.000.000 110.000.000   

 
Viðhaldsverkefni 

 
2012 2013      2014  2015 

10 Leikskólinn Leikhólar Ólafsfirði 1.700.000 
   11 Leikskólinn Leikskálar Siglufirði 1.650.000 
   12 Hlíðarvegur 18-20 Grunns. Siglufirði 1.000.000 
   13 Norðurgata 10 Grunnskóli Siglufirði 2.250.000 
   15 Barnaskólinn Ólafsfirði 1.250.000 
   17 Tónskólinn Ólafsfirði 50.000 
   18 Aðalgata 27 Tónlistarskóli Siglufirði 1.550.000 
   21 Gervigrasvöllur Siglufirði 300.000 
   22 Gervigrasvöllur Ólafsfirði 300.000 
   23 Skíðaskáli Ólafsfirði 

 
250.000 

   25 Íþróttamiðstöð Ólafsfirði 2.200.000 
   28 Sundlaug Siglufirði 

 
6.250.000 

   29 Íþróttahús Siglufirði 

 
750.000 

   30 Bæjarskrifstofan Ólafsfirði 250.000 
   31 Ráðhús Siglufirði 

 
2.000.000 

   32 Tjarnarborg Ólafsfirði 2.250.000 
   36 Slökkvistöðin Ólafsfirði 50.000 
   37 Slökkvistöðin Siglufirði 50.000 
   38 Bókasafnið Ólafsfirði 350.000 
   60 Menntaskólinn á Tröllaskaga 2.000.000 
   

        
 

Samtals 
  

26.450.000 25 m.kr. 25 m.kr. 25 m.kr. 

        
 

   
    

Með áætlun Fjallabyggðar tókst að ná góðri og ásættanlegri lendingu hvað varðar rekstur 

bæjarins á næstu árum. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður í þjóðfélaginu er brýnt og mikilvægt að 

hlúa sem best að okkar samfélagi og það gerum við best með því að standa saman í að 

vernda þær stofnanir sem hlúa að samfélaginu öllu.   
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Forsendur voru settar fram í greinargerð, starfsáætlanir hafa verið lagðar fram frá 

deildarstjórum og fagnefndum, lagðar hafa veið fram reiknuð niðurstaða  við umræður í 

bæjarráði og í bæjarstjórn.  

Niðurstaðan liggur nú endanlega fyrir og hefur tekið breytingum eftir umræður og skoðun 

bæjarráðs sem bæjarstjórn tekur nú afstöðu til og  afgreiðir hér í dag.  

Ágætu bæjarfulltrúar. 

Við fyrri umræðu fór formaður bæjarráðs nokkrum orðum yfir lækkandi tekjur Fjallabyggðar, 

er varðar útsvarstekjur og framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þær ábendingar og 

staðreyndir er hollt að hafa í huga þegar niðurstaða áætlunargerðar bæjarráðs er skoðuð 

fyrir árið 2012 og árin þar á eftir. Nú reynir á útsjónarsemi, aðhald og ekki síður á góða 

þjónustulund starfsmanna bæjarfélagsins.  

Það er mín skoðun að við, starfsmenn Fjallabyggðar, munum standa vaktina með velferð 

bæjarbúa að leiðarljósi. 

 

Með þessum orðum leggur bæjarstjóri til við forseta bæjarstjórnar að fjárhagsáætlun fyrir 

árið 2012 – 2015  verði borin upp til samþykktar.  

 

Sigurður Valur Ásbjarnarson, bæjarstjóri Fjallabyggðar 14.12.2011. 

 


